

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HỘI THAO TRUYỀN THÔNG NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ XII – AN GIANG 2019



Trong hai ngày 9/8/2019 và 10/8/2019 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang long trọng diễn ra Hội thao truyền thông ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam lần thứ XII – An Giang 2019. Hội thao do Đại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức với sự tham gia của hơn 40 đơn vị và thu hút gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, doanh nghiệp ngành thông tin và truyền thông trong, ngoài tỉnh và các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam. Các vận động viên tham dự Hội thao sẽ tranh tài ở 09 môn thi đấu: Quần vợt, bóng đá mini, cầu lông, bóng bàn, nhảy bao bố tiếp sức, kéo co, nhảy dây tập thể, bóng chuyền hơi nữ, bắt cá bằng tay tập thể.

Các hoạt động chính của Hội thao bao gồm: Ngày 9/8/2019 lúc 9h Ban Tổ chức Hội thao sẽ tổ chức cho tất cả các đoàn tham dự Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và tham quan Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chiều cùng ngày hầu hết các môn thi đấu của Hội thao sẽ đồng loạt được diễn ra tại các địa điểm thi đấu chính thức của Hội thao như: Nhà thi đấu đa năng thành phố Long Xuyên, Sân tennis Sao Mai, Sân tennis của Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang.

Ngày 10/8/2019 Hội thao sẽ chính thức diễn ra bằng Lễ Khai mạc lúc 06 h 30 ngày trước sảnh Hội trường tỉnh (số 82 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). Sau Lễ Khai mạc các vận động viên của các đoàn sẽ tiếp tục tranh tài ở các môn, nội dung thi đấu còn lại. Lễ Bế mạc, tổng kết và trao giải cho các vận động viên và các đoàn đạt thành tích cao tại Hội thao sẽ được diễn ra vào lúc 11h 30 ngày 10/8/2019 tại Hội trường tỉnh.

Hội thao ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam là hoạt động truyền thống của ngành được tổ chức thường niên nhằm duy trì phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong ngành. Đồng thời, tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ giữa những người làm công tác thông tin, truyền thông nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua Hội thao còn giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người tỉnh An Giang, các điểm đến nổi bật của du lịch An Giang với bạn bè các tỉnh, thành phố trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực du lịch của tỉnh nhà.

Thông tin liên quan đến Hội thao được Ban Tổ chức đăng tải trên trang web của Hội thao tại địa chỉ <http://hoithaonganhtttt2019.angiang.gov.vn>. Các thông tin khác liên hệ qua địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang (Số 01 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang, email: sotttt@angiang.gov.vn).

BAN TỔ CHỨC HỘI THAO